

การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙ กรมปศุสัตว์

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป	๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการ ๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ ๓) ดำเนินการบริหารงานบุคคลทั่วไป และการติดต่อประสานงาน	๑. งานบริหารทั่วไป	งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล และกฎหมายหรือกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
๒. ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์	๑) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๒) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ ๓) จัดทำสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ๔) จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ ๕) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ ๖) เป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสัตว์	๒. งานด้านยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการปศุสัตว์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตเศรษฐกิจ ข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล
๓. ส่วนสุขภาพสัตว์	๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์	๓. งานด้านสุขภาพสัตว์ ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์ ควบคุม	- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วย

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	<p>๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา และกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาสุขภาพสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๓) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ รวมทั้งควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๔) เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ</p> <p>๕) ให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐ และเอกชน</p>	<p>ป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและโรคอุบัติใหม่ กำหนดรูปแบบการพัฒนาเทคโนโลยีและแผนงานที่เหมาะสมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนหรือสารวัตร</p> <p>- การควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ การวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์</p>
๔. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	<p>๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์รวมทั้งการตรวจรับรอง และควบคุมการดำเนินงานตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการ ปศุสัตว์</p> <p>๓) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอด</p>	<p>๔. งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ดำเนินงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิต การรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ กำหนดรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนงานที่เหมาะสมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการค้าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ กฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอำนาจ</p> <p>- ระบบมาตรฐานฟาร์ม ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ระบบประกันคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หลักสวัสดิภาพสัตว์</p>

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
	เทคโนโลยีด้านการตรวจรับรองและควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน		
๕. ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	<p>๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๒) ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต และให้คำปรึกษา แนะนำ ระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p>	๕. งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการผลิตและการส่งเสริมปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต และพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	<p>- กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ด้านการผลิตสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผสมเทียม การอนุรักษ์สัตว์พันธุ์พื้นเมือง ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาการปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกร การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์</p>
๖. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ (๙ ศูนย์)	<p>๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสมทั้งด้านธุรกิจปศุสัตว์และการปศุสัตว์เพื่อการยังชีพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒) ดำเนินการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสม</p>	๖. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ในพื้นที่ ดำเนินงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ประยุกต์กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในระดับเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินการสาธิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์	เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ทรัพยากรและองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการผลิตปศุสัตว์ การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ กระบวนการจัดการความรู้

กลุ่ม/ฝ่าย	หน้าที่ความรับผิดชอบ	ลักษณะงาน	ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (๘ ศูนย์)	<p>๑) ตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชั้นสูตรโรคสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๒) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และมาตรฐานสุขภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์</p> <p>๔) สำรวจ เฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชั้นสูตรโรคสัตว์</p> <p>๕) อบรม เผยแพร่วิชาการรวมถึงให้คำแนะนำและแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์</p> <p>๖) วิเคราะห์และรายงานภาวะโรคต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๗) เป็นศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ประจำภูมิภาค</p> <p>๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายและงานตามนโยบายของรัฐ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p> <p>๙) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๗. งานห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและชั้นสูตรโรคและห้องตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ดำเนินงานสัตว์และโรคสัตว์ที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และมาตรฐานสุขภาพสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล เพื่อสนับสนุนการ วิเคราะห์ชั้นสูตรโรคสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ</p>	<p>- หมายความว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ หมายความว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า หมายความว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ หมายความว่าด้วยอาหาร หมายความว่าด้วยวัตถุอันตราย และหมายความว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ</p> <p>- ระบบห้องปฏิบัติการชั้นสูตรโรคสัตว์ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์</p>